



Cùng với đà tăng trưởng tiếp nối của nền kinh tế, thì sự ủng hộ, đồng hành của người dân và cộng đồng DN đã giúp công tác thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý trong nửa đầu năm nay đạt được những kết quả rất toàn diện. Đó là chia sẻ của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính-NSNN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 do Bộ Tài chính tổ chức ngày 16/7.

Sự đồng hành, ủng hộ của nhân dân giúp công tác thuế đạt kết quả toàn diện

Thu từ 3 khu vực DN tăng trưởng trên 26%

Phát biểu tại hội nghị, người đứng đầu ngành thuế cho biết, trong 6 tháng đầu năm, thu NSNN do cơ quan thuế quản lý đạt 58,8% dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Có 60/63 địa phương thu đạt trên 50% dự toán, chỉ có 3 địa phương (Sơn La, Hòa Bình, Bắc Kạn) có số thu đạt dưới 50% dự toán, nhưng tỷ trọng thu của các tỉnh này rất nhỏ, chỉ chiếm khoảng 0,75% tổng thu ngân sách của cả nước. Cùng với đó, thu từ các sắc thuế chính hầu hết đều đạt khá, trong đó thuế TNDN đạt 61,5%, thuế TTĐB đạt 61%, thuế GTGT đạt 51,5%, thuế TNCN đạt 68% dự toán...

Đặc biệt, số thu từ 3 khu vực kinh tế (DNNN, DN FDI và ngoài quốc doanh) đạt trên 57% dự toán và tăng trưởng trên 26% so với cùng kỳ. “Đây là điều rất đáng mừng vì

sau nhiều năm, thu từ các khu vực này không đạt dự toán, thì năm nay đã có tín hiệu đạt khá” - Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh.

Một điểm nổi bật khác được Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn nhắc đến đó là, công tác tham mưu của Bộ Tài chính với Chính phủ đã kịp thời ban hành, hoặc duy trì các chính sách hỗ trợ cho người nộp thuế gặp khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, điển hình là Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong năm 2021. Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người nộp thuế và đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch, ngay khi nghị định được ban hành, ngành thuế đã đẩy mạnh tuyên truyền đến các đối tượng được thụ hưởng; nâng cấp các ứng dụng, phần mềm, hướng dẫn, hỗ trợ người

nộp thuế nộp giấy đề nghị gia hạn bằng phương thức điện tử mọi lúc, mọi nơi. Nhờ đó, tính đến 8/7, tổng số đơn đề nghị gia hạn là 64.743, với tổng số thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất đề nghị gia hạn là 35.247 tỷ đồng. Theo Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn, việc ban hành và thực hiện kịp thời giải pháp này tiếp tục nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của cộng đồng DN, người dân khi đã góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục trong điều kiện khó khăn bởi dịch Covid-19.

Ngoài ra, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các cấp chính quyền địa phương trong công tác xử lý nợ thuế theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội. Số liệu tổng hợp cho thấy, tính đến hết tháng 6, các địa phương đã ban hành 960 quyết định xóa nợ cho 119.509 người nộp thuế, với tổng số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 3.020 tỷ đồng.

Xem tiếp trang 9

cấp đã ban hành 6.370 quyết định khoan nợ tiền thuế cho 60.600 người nộp thuế, với tổng số tiền thuế nợ được khoan 2.000 tỷ đồng.

Về xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, đến nay cơ quan thuế các cấp đã ban hành trên 970 quyết định xóa nợ cho gần 124.000 người nộp thuế, với tổng số tiền thuế phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 3.100 tỷ đồng. Trong đó, riêng năm 2020 đã ban hành 334 quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp cho hơn 62.000 người nộp thuế, với tổng số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa hơn 1.500 tỷ đồng. Trong số này, có gần 23.000 người nộp thuế là tổ chức, DN với số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 1.400 tỷ đồng; 39.500 người nộp thuế là cá nhân, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh với số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 156 tỷ đồng. Từ đầu năm đến 15/7/2021, cơ quan thuế các cấp đã ban hành 640 quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp cho gần 62.000 người nộp thuế, với tổng số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là gần 1.600 tỷ đồng.

Theo chia sẻ của bà Minh, trong quá trình thực hiện nghị quyết, cơ quan thuế các cấp đã nhận được sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của chính quyền các cấp, cũng như của các cơ quan chức năng ở địa phương như cơ quan công an, cơ quan đăng ký kinh doanh, tòa án, cơ quan thông tin và truyền thông... Tuy nhiên hiện nay, với những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tại một số địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, nên sẽ phần nào ảnh hưởng tới công tác xử lý nợ thuế không còn khả năng nộp NSNN. Vì vậy, thời gian tới, cơ quan thuế các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp, cũng như các cơ quan chức năng tại địa phương tập trung rà soát, thu thập, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện xử lý nợ theo quy định của Nghị quyết số 94/2019/QH14 và hướng dẫn tại Thông tư số 69/2020/TT-BTC, đảm bảo đúng đối tượng, đúng thẩm quyền; thủ tục chặt chẽ để xử lý được tối đa số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp NSNN ■

Sự đồng hành...

▶▶▶ Tiếp theo trang 6

Chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản điều hành thu

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nhận định, với diễn biến phức tạp trở lại của dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt là tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, nơi có số thu chiếm trên 80% số thu của khu vực Đông và Tây Nam Bộ và chiếm trên 35% số thu của cả nước, chắc chắn sẽ tác động không thuận đến kết quả thu chung của toàn quốc. Do vậy, để đạt được các mục tiêu của cả năm, cùng với các giải pháp đã được đề ra ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế các cấp đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, công chức nhằm phục vụ tốt công việc; thực hiện chế độ làm việc luân phiên để đảm bảo thông suốt trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, bám sát 2 kịch bản kinh tế tổng thể do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, Tổng cục Thuế đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thu NSNN ở mức cao nhất.

Theo Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn, hiện nay mặc dù một số địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và phải thực hiện giãn cách, nhưng người nộp thuế hoàn toàn có thể ở nhà để thực hiện khai, nộp thuế trực tuyến; cơ quan thuế cũng có thể hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế qua phương thức điện tử. Ngoài ra, Tổng cục Thuế tiếp tục quán triệt nguyên tắc các đơn vị tại địa phương có tình hình dịch phức tạp thì không thực hiện thanh kiểm tra tại trụ sở DN, thay vào đó đẩy mạnh kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ với NSNN. *Phạm Nga (lược ghi)*

Đề xuất giao quyền...

▶▶▶ Tiếp theo trang 6

Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, trong điều kiện dịch bệnh phức tạp tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác thu ngân sách nhưng với sự quyết tâm cao, sự đoàn kết nhất trí của cán bộ, đảng viên, công tác thu NSNN 6 tháng đầu năm đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Cùng lúc, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường; sinh hoạt Đảng của các đơn vị đi vào nề nếp, thực hiện tốt các yêu cầu của Đảng ủy cấp trên. Đây là nỗ lực lớn của cơ quan Tổng cục Thuế cũng như cục thuế các địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cũng lưu ý, trong những tháng cuối năm, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, do đó các đảng bộ, chi bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt toàn thể cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện quy định về phòng chống dịch, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, không để vì lý do ảnh hưởng của dịch bệnh mà ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Đồng thời, tiếp tục phát động cán bộ công chức trong ngành nhiệt tình hưởng ứng đóng góp vào quỹ vắc xin phòng chống Covid-19.

Về công tác xây dựng Đảng, các đơn vị cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tài chính để xây dựng Đề án giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế. Văn phòng Đảng ủy sẽ chủ trì phối hợp các chi bộ hoàn thiện đề án trình Đảng ủy quyết định thành lập một số đảng bộ bộ phận tại các Vụ Tài vụ quản trị, Văn phòng, Vụ Quản lý thuế DN lớn, Vụ Kiểm tra nội bộ, Vụ Thanh tra để củng cố sức mạnh nội lực và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế ■